

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๕๐/๕๙๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

๒๖๘ ถนนมณีนรีดน์ ตำบลอุทัยใหม่

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer- CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการจัดอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรแกนนำ ในการเป็นต้นแบบและช่วยขยายผลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมดังกล่าวแบ่ง การอบรมออกเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๒.๑ ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับ วิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๒.๒ ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) ระดับประถมศึกษาเท่านั้น โดยรุ่นที่ ๒.๑ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบรมผ่าน ระบบ ZOOM CLOUD MEETING รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์ครูที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ <http://gg.gg/cct2564uncn> หรือแสกน QR CODE ด้านล่าง ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัตนชัย ศรีโกมล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(เจ้าของเรื่อง นายวัชรพัฐ มະธิตะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.อนชน) โทร ๐๘๑ ๙๙๖ ๖๓๗๕